

VŨ THƯ

# Người dân tin dùng nước sạch

Với trên 95% hộ dân sử dụng nước sạch, Vũ Thư hiện là huyện dẫn đầu toàn tỉnh. Kết quả này thể hiện nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp, sự đồng thuận, ủng hộ cao của người dân nhằm đưa nước sạch về nông thôn để bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Những năm trước kia, người dân Minh Lăng gặp nhiều khó khăn, lo lắng vì khan hiếm nước sạch để sử dụng trong sinh hoạt. Nhu cầu sử dụng nước sạch càng ngày càng bức thiết hơn. Ông Trần Văn Dân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Năm 2012, tranh thủ nguồn hỗ trợ 7,8 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, xã quyết tâm xây dựng trạm cấp nước với tổng kinh phí 13 tỷ đồng. Số tiền còn lại 5,2 tỷ đồng nếu huy động nguồn vốn đối ứng từ nhân dân với thời gian ngắn sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy xã kêu gọi Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sông Trà (xã Minh Lăng) đầu tư vốn, quản lý, khai thác, kinh doanh công trình nước sạch của xã. Các ban, ngành địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, người dân không phải đầu tư nguồn vốn lại được doanh nghiệp hỗ trợ lắp đặt toàn bộ đường ống, đồng hồ nhờ đó ngay khi triển khai đã có khoảng 90% hộ dân của xã đăng ký và được đầu nối đường ống, có nước sử dụng. Nhận thấy hiệu quả, lợi ích của nước sạch với đời sống, các hộ dân còn lại từng bước đăng ký tham gia dùng nước sạch. Đến nay, Minh Lăng đạt 100% trong tổng số 3.532 hộ dân sử dụng nước sạch.



Kiểm tra quy trình vận hành trạm cấp nước sạch xã Minh Lăng (Vũ Thư).

Qua khảo sát, nhiều địa phương trên địa bàn huyện Vũ Thư có nguồn nước ngầm bị nhiễm asen với nồng độ cao, không thể sử dụng; nguồn nước mặt chịu nhiều tác động môi trường nên bị ô nhiễm, nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân là bức thiết để bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, huyện có địa bàn khá rộng, người dân sinh sống không tập trung, việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch cần nguồn kinh phí lớn. Ông Lại Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, Vũ Thư đã triển khai hàng loạt giải pháp để thu hút, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vốn vào lĩnh vực nước sạch nông thôn theo hình thức xã hội hóa. Đối với doanh nghiệp đầu tư công trình bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước, huyện tạo điều kiện về thủ tục đầu tư, giới thiệu ngân hàng cho vay với lãi suất ưu đãi. Trong suốt quá trình các doanh nghiệp đầu tư vận hành các công trình cấp nước sạch, các

địa phương, ngành chuyên môn của huyện luôn phát huy vai trò giám sát, tiếp thu ý kiến của nhân dân để phối hợp với doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời, bảo đảm chất lượng, số lượng nước tốt nhất phục vụ bà con. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được huy động vào cuộc tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thay đổi thói quen sử dụng nguồn nước tự nhiên tại ao, hồ, mương máng, sang sử dụng nước sạch để bảo đảm sức khỏe; trong đó, giao chỉ tiêu về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch cho từng địa phương. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay, 100% xã, thị trấn của huyện Vũ Thư đã có nước sạch sử dụng, trong đó ngoài 4 xã: Vũ Hội, Vũ Vinh, Trung An, Song An sử dụng nước sạch tại các trạm cấp nước nằm ngoài

địa phận huyện, Vũ Thư thu hút 12 nhà máy nước hoạt động, cung cấp nước sạch cho 26 xã, thị trấn trên địa bàn. Nhờ sự vươn rộng, phủ kín của các doanh nghiệp ở các địa phương, đến nay, huyện có 65.469 hộ đăng sử dụng nước sạch trong tổng số 68.873 hộ dân, chiếm 95,05%, trong đó 5 địa phương: thị trấn Minh Lăng, Song Lăng, Minh Quang, Vũ Vinh đạt tỷ lệ 100%; hầu hết các địa phương thu hút từ 97 - 98% số hộ sử dụng nước sạch. Xã Phúc Thành số hộ dân sử dụng nước sạch thấp nhất huyện, đạt tỷ lệ 68,2%. Qua khảo sát 100% các nhà máy có phòng xét nghiệm mẫu nước hàng ngày, có hợp đồng với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh xét nghiệm mẫu nước hàng quý theo quy định; hầu hết các doanh nghiệp cung cấp nước sạch cho

nhân dân đủ về lượng nước và bảo đảm chất lượng. Thời gian tới, Vũ Thư tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác mở rộng sử dụng nước sạch ở địa bàn nông thôn; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt các xã có tỷ lệ hộ dân tham gia sử dụng nước sạch thấp; tiếp tục thu hút, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng, dịch vụ

cung cấp nước sạch, tạo niềm tin cho người dân khi sử dụng. UBND huyện chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị liên quan tập trung lắp đặt, đấu nối đường ống để 115 hộ dân ở hai xã Tân Lập, Tam Quang sớm có nước sạch sử dụng. Mục tiêu năm 2018 huyện phấn đấu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 97%, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

## Ông Nguyễn Kim Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã Bách Thuận (Vũ Thư)



Đặc thù của Bách Thuận là địa bàn rất rộng, trải dài gần 10km, dân cư phân bố rải rác, để lắp đặt đường ống, đồng hồ nước sạch đến từng hộ dân là một khó khăn, thách thức lớn. Tuy nhiên, nhận thức của bà con nâng lên với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và chất lượng phục vụ tốt của Công ty TNHH Cấp nước Bách Hưng Phát, đến nay Bách Thuận có 2.183/2.341 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 93,4%, tạo thuận lợi lớn cho nhân dân trong sinh hoạt, bảo vệ sức khỏe.

## Ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Sông Trà



Công ty hiện đang quản lý, khai thác, kinh doanh công trình nước sạch tại xã Minh Lăng. Trước kia, công suất thiết kế của nhà máy là 1.150m<sup>3</sup>/ngày đêm, tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhân dân, chúng tôi đã đầu tư, nâng công suất hoạt động của nhà máy lên 4.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Hiện tại, Công ty cấp nước cho hơn 8.000 hộ dân các xã Minh Lăng, Tân Hòa, Tân Phong, Phúc Thành, Minh Khai với tổng chiều dài đường ống khoảng 200km. Tôi cho rằng chất lượng, dịch vụ của doanh nghiệp tốt là yếu tố quan trọng thu hút người dân sử dụng nước sạch.

## Bà Phạm Thị Vui, thôn La Nguyễn, xã Minh Quang (Vũ Thư)



Trước kia gia đình tôi phải sử dụng nước giếng khoan, nước mưa trong sinh hoạt hàng ngày, vừa không bảo đảm an toàn vừa không đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của các thành viên trong gia đình nên rất vất vả trong việc tích trữ, sử dụng nước. Từ ngày có nước sạch về nông thôn, người dân chúng tôi rất thuận lợi, yên tâm sử dụng nước. Hiện nay gia đình tôi mở cửa hàng kinh doanh ăn uống nhỏ, có nước sạch còn giúp tôi đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách hàng.

QUYNH LƯU

## KIẾN XƯƠNG Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo



Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Mào ở thôn 10, xã Vũ Trung.

Sáng ngày 5/1, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện Kiến Xương tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết cho bà Nghiêm Thị Liên, trú tại thôn 8, xã Vũ Trung.

Bà Nghiêm Thị Liên năm nay 70 tuổi, là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngôi nhà đại đoàn kết của gia đình bà được xây dựng trên diện tích 40m<sup>2</sup>, mái bằng kiên cố, có các công trình phụ trợ kèm theo với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, trong đó Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện hỗ trợ 30 triệu đồng.

Tại buổi lễ, chính quyền địa phương đã trao tặng các phần quà cho gia đình bà Liên. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái" của cộng đồng, qua đó động viên, giúp đỡ các gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong ngày 5/1, Ban vận động quỹ vì người nghèo huyện Kiến Xương đã tiến hành trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Mào, 70 tuổi, thôn 10, xã Vũ Trung và bà Phạm Thị Hoa, thôn Cao Bạt Nang, xã Đình Phùng.

### VŨ ĐÔNG

(Đài TTTH Kiến Xương)

## VŨ THƯ 5.729 lao động được giải quyết việc làm mới

Năm 2017, huyện Vũ Thư đã giải quyết việc làm mới cho 5.729 lao động, đạt 104,2% kế hoạch, trong đó lao động tại chỗ 3.681 người, còn lại là lao động tỉnh ngoài và xuất khẩu lao động.

Các lao động chủ yếu làm việc tại các doanh nghiệp may mặc trong huyện, các cụm công nghiệp và làng nghề. Để nâng cao mục tiêu giải quyết việc làm mới cho người lao động, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xuất khẩu lao động; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho phép tuyển lao động để tư vấn xúc tiến xuất khẩu lao động; giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, đồng thời mở các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghề cho người lao động nhằm giúp họ nâng cao tay nghề, nắm vững kiến thức khoa học kỹ thuật, mở rộng sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

### LÊ TRUNG

(Đài TTTH Vũ Thư)

## ĐIỆP NÔNG

# Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng nông thôn mới



Trang trại của gia đình anh Trần Đức Thiệm có thu nhập bình quân từ 5 - 7 tỷ đồng/năm.

Bằng nhiều hình thức, Ủy ban MTTQ xã ĐIỆP NÔNG (Hưng Hà) đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ xã ĐIỆP NÔNG đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực chương trình xây dựng NTM mang lại; cần cố gắng nỗ lực, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ công tác trọng tâm của mặt trận. Ủy ban MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hiến đất, đóng góp công sức, tiền của xây dựng kết cấu hạ tầng NTM. Kết quả, xã đã hoàn thành xây dựng 90 tuyến đường liên thôn, liên xã với tổng chiều dài 22km, kiên cố 9 tuyến kênh mương dài 13km, vận động nguồn lực từ nhân dân được hơn 105 tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình và về đích năm 2014.

Góp phần nâng cao đời sống nhân dân, Ủy ban

MTTQ xã cùng các tổ chức thành viên luôn chủ động giúp người dân - nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Anh Trần Đức Thiệm, thôn Yên cho biết: Nhờ vay vốn tín chấp mà gia đình tôi có điều kiện phát triển chăn nuôi, quy mô trang trại tổng hợp rộng hơn 20.000m<sup>2</sup> nuôi lợn, mỗi năm xuất bán hàng nghìn tấn lợn thịt, lợn giống, thu nhập bình quân từ 5 - 7 tỷ đồng. Cùng với anh Hoàng, nhiều hộ dân ở ĐIỆP NÔNG tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế về

đất đai, đầu tư tiên của, công sức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đến nay, xã còn 149 hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm.

Đời sống người dân được nâng lên, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Tất cả các thôn ở ĐIỆP NÔNG đã xây dựng quy ước, hương ước, nhân dân nghiêm chỉnh thực hiện, góp phần đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Hàng năm, xã có trên 90% số hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Việc thực hiện nếp sống văn minh dẫn đi vào nếp, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của người dân trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

Ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã ĐIỆP NÔNG cho biết: Để giữ vững và phát huy các tiêu chí đã đạt, thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã cần tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với chính quyền, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

TIẾN ĐẠT

## QUYNH HOÀNG

# Hiệu quả lò đốt rác thải sinh hoạt

Cũng như nhiều địa phương khác, ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt trở thành nỗi lo của cấp ủy, chính quyền xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ). Tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri, một trong những kiến nghị, bức xúc thường xuyên được người dân đưa ra là giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường từ rác thải.

Những năm gần đây, khi đời sống phát triển, nhu cầu tiêu dùng gia tăng... khiến lượng rác thải cũng tăng đột biến. Cùng với đó là tình trạng xả rác bừa bãi của người dân ra môi trường xung quanh như bờ ao, kênh mương, bãi đất trống đã hình thành nhiều bãi rác tự phát, không bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT), mất mỹ quan nông thôn. Xác định công tác bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng năm, vì thế, cuối năm 2015, khi thực hiện xây dựng nông thôn mới, Quỳnh Hoàng đã mạnh dạn tiếp nhận lò đốt rác do UBND tỉnh hỗ trợ. Đây cũng là địa phương đầu tiên của huyện Quỳnh Phụ xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt. Cùng với đó, xã cũng cố lại các tổ thu gom rác tại tất cả các thôn làng với sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của UBND xã. Tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí để thành lập các tổ thu gom rác thải theo cơ chế tự quản đối thu, chi. Đài Truyền thanh xã thường xuyên tuyên truyền về nếp sống hợp vệ sinh, giữ gìn VSMT từ gia đình đến góc xóm. Qua đó, nâng cao nhận thức về BVMT của nhân dân, từng

bước hạn chế tình trạng xả rác tràn lan, góp phần BVMT trong lành, an toàn, đảm bảo nông thôn ngày càng sạch đẹp. Đồng thời, xã đã gắn thực hiện tiêu chí BVMT với việc đánh giá, phân loại khu xóm văn hóa, gia đình văn hóa; đưa công tác BVMT vào nội dung hương ước, quy ước. Chủ trương giải tỏa các tụ điểm rác thải không đúng nơi quy định, tổ chức trồng cây xanh, khơi thông cống rãnh thải thoát nước thải nhằm làm sạch môi trường.

Để bảo đảm cho các tổ thu gom rác duy trì hoạt động thường xuyên, UBND xã đã hỗ trợ tiền mua xe chở rác, chổi quét, cuốc, xẻng và dụng cụ bảo hộ lao động... Quỳnh Hoàng hiện có 15 thôn, trong đó thôn Trại Vàng do đặc thù riêng nên áp dụng phương thức chôn lấp rác tại thôn. Còn 14 thôn đều có tổ thu gom

rác thải sinh hoạt, mỗi tổ từ 2 - 3 người, định kỳ 1 - 2 buổi/tuần thu gom rác thải sinh hoạt từ các gia đình vận chuyển đến bãi rác tập trung, rác được phân loại và đưa vào lò đốt, bảo đảm không để rác tồn đọng, gây ô nhiễm môi trường. Hiện tại, với khoảng 2 - 2,5 tấn rác/ngày, lò đốt hoạt động khoảng 4 - 5 giờ, lượng rác thải rắn được chôn lấp chiếm trên 10%.

Mặc cho ngoài trời mưa rét, ông Nguyễn Tiến Thiện cùng các thành viên tổ thu gom rác thải sinh hoạt vẫn miệt mài với công việc của mình, đi từng ngõ, tới từng gia đình thuộc khu vực mình quản lý để thu gom rác thải sinh hoạt chuyển về khu vực xử lý. Ông Thiện chia sẻ: Công việc thu gom rác thải rất nặng nhọc, ô nhiễm, lượng rác thải lớn với khối lượng hàng trăm kg/chuyến, thu gom xong

lại phải vận chuyển ra bãi rác tập trung của xã để xử lý theo quy trình công nghệ, thôn gần thì đi khoảng hơn 1km, thôn xa tới 3 - 4km. Trong khi đó mỗi tổ thu gom chỉ có 2 - 3 người nên công việc của các thành viên khá vất vả. Mặc dù vậy, thu nhập từ công việc này mỗi người cũng chỉ được từ 45.000 - 50.000 đồng/ngày công lao động. Song không vì thế mà chúng tôi thiếu trách nhiệm với công việc. Với mong muốn góp phần giữ cho môi trường thôn làng sạch đẹp nên ai cũng hoàn thành tốt công việc được giao. Bà Nguyễn Thị Loan, thôn Ngô Mưa cho biết: Nếu trước đây rác thải thường được vứt bỏ xuống sông, mương máng thì nay không cần ai nhắc nhở, hễ có rác là chúng tôi phân loại và bỏ đúng nơi quy định. Điều mà ai cũng nhận thấy khi đến Quỳnh Hoàng những ngày này là diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi thay. Đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ, không khí trong lành, không còn tình trạng người dân xả rác bừa bãi ra môi trường.

Sau 1 năm đi vào hoạt động, lò đốt rác thải sinh hoạt đã góp phần giúp xã Quỳnh Hoàng giải bài toán ô nhiễm môi trường từ những bãi rác tự phát để chôn lấp, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.



Lò đốt rác thải hoạt động hiệu quả góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

MINH NGUYỄN